

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

1. 'วังทรายพูน'พลิกผืนนาปลูกแตงโม'กินรี88'สร้างรายได้สู้วิกฤตภัยแล้ง (หนังสือพิมพ์มติชน) โดย พรพรรณ วิจิตรวิทยาพงศ์

หลังจากจังหวัดพิจิตรเกิดวิกฤตแล้ง ปีนี้ปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งต่างมีปริมาณน้อย และแห้งขอด ไม่เพียงพอต่อการทำนาปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งรัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนงดการทำนาปลูกข้าวในฤดูแล้ง เนื่องจากน้ำมีจำกัดและหากเกษตรกรกรีนทำอาจทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชทดแทนรายได้ด้วยการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย ให้ ผลผลิตดี

ดังนั้น เกษตรจังหวัดพิจิตรจึงได้ส่งเสริมเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน มาปลูกแตงโมพันธุ์ "กินรี 88" ทดแทนนาข้าวกว่า 5,000 ไร่ เนื่องจากพื้นดินและสภาพอากาศเหมาะสม ซึ่งแตงโมดังกล่าวหลังจากเพาะปลูกจะมีอายุเพียง 60 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ ในอัตราไร่ละ 15,000-20,000 บาท ขณะที่เกษตรกรลงทุนเพียง 4,000-5,000 บาทต่อไร่ เท่านั้น ในหนึ่งแปลงสามารถเก็บผลผลิตได้ 2-3 ครั้ง โดยราคาเกรดเอ กิโลกรัมละ 8 บาท รองลงมาแบบผลผลิตเกรด 6 บาท และผลเล็กเกรด 4 บาท ขณะนี้ผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมปลูกมาก่อนหน้านี้เริ่มออกผลผลิตสู่ตลาดมากขึ้น คาดผลผลิตจากการจำหน่ายแตงโมในปีนี้มีเม็ดเงินถึงมือเกษตรกรกว่า 100 ล้านบาท

2. คอลัมน์: รายงาน: อดีตครูประจำบาลโพธารัง'น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง'ทำเกษตร ผสมผสานเงินแสน (หนังสือพิมพ์มติชน) โดย ศักดา ดวงสุภา

หลังจากฟังกระแสพระราชดำรัสจึงตัดสินใจลุกสู้อีกครั้ง โดยนำที่ดินผืนสุดท้าย 43 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นผืนนา มาปรับเปลี่ยนทำการเกษตร เริ่มทำจากสิ่งที่เราทำมาก่อน และไม่ต้องลงทุน คือทำเป็นแปลงผักก่อน โดยเอาผักที่ทำเองได้ไม่ต้องไปซื้อ เช่น ขิงข่า ตะไคร้ โหระพา กะเพรา สารแหน่ ชะอม นำมาปักชำแล้วโตได้เลย แล้วนำมาขาย ต่อมาจึงเริ่มทำเกษตรผสมผสาน โดยการทำปุ๋ยคอกคั่วไปด้วย เริ่มแรกได้พันธุ์หมูจากเพื่อนมาเลี้ยง 2 ตัว หมูตกลูกก็ทำไม่เป็น เพราะไม่มีความรู้เรื่องปศุสัตว์ หมูตกลูก 12 ตัว ตายไป 6 ตัว จึงเริ่มศึกษาใหม่ในเมื่อเพื่อนทำเป็นเราต้องทำเป็น ตั้งแต่ปี 2547 ที่เริ่มเลี้ยงหมู ตอนนั้นสามารถผลิตน้ำเชื้อหมูจำหน่าย

ด้าน ร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดสกลนคร บอกว่า ปัจจุบันเกษตรกรจังหวัดเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนสวนเกษตรของ "วงศ์สถิตย์" เพราะนับเป็นตัวอย่างเกษตรกรอีกคนหนึ่งที่มีความตั้งใจในการทำเกษตร และสวนดังกล่าวกลายเป็นศูนย์เรียนรู้งานเกษตรแบบผสมผสาน ปลอดภัย ไร้สารเคมี ให้เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ แนวทางในการทำเกษตรอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

"เป็นอีกตัวอย่าง จากคนไม่เหลืออะไรสามารถพลิกผันชีวิต ด้วยอาชีพเกษตรที่ใครมองข้าม แต่หากทำอย่างจริงจังและเข้าใจเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงก็สามารถประสบผลสำเร็จได้"--จบ--



วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

รายงาน: 'วังทรายพูน'พลิกผืนนาปลูกแตงโม'กินรี88'สร้างรายได้สู่วิกฤตภัยแล้ง

โดย พรพรรณ วิจิตรวิทยาพงศ์

หลังจากจังหวัดพิจิตรเกิดวิกฤตแล้ง ปีนี้ปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งต่างมีปริมาณน้อยและแห้งขอด ไม่เพียงพอต่อการทำนาปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งรัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนงดการทำนาปลูกข้าวในฤดูแล้ง เนื่องจากน้ำมีจำกัดและหากเกษตรกรฝืนทำอาจทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชทดแทนรายได้ด้วยการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย ให้ ผลผลิตดี

ดังนั้น เกษตรจังหวัดพิจิตรจึงได้ส่งเสริมเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน มาปลูกแตงโมพันธุ์ "กินรี 88" ทดแทนนาข้าวกว่า 5,000 ไร่ เนื่องจากพื้นดินและสภาพอากาศเหมาะสม ซึ่งแตงโมดังกล่าวหลังจากเพาะปลูกจะมีอายุเพียง 60 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ ในอัตราไร่ละ 15,000-20,000 บาท ขณะที่เกษตรกรลงทุนเพียง 4,000-5,000 บาทต่อไร่ เท่านั้น ในหนึ่งแปลงสามารถเก็บผลผลิตได้ 2-3 ครั้ง โดยราคาเกรดเอกิโลกรัมละ 8 บาท รองลงมาแบบคละผลกิโลกรัมละ 6 บาท และผลเล็กกิโลกรัมละ 4 บาท ขณะนี้ผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกมาก่อนหน้านี้เริ่มออกผลผลิตสู่ตลาดมากขึ้น คาดผลผลิตจากการจำหน่ายแตงโมในปีนี้มีเม็ดเงินถึงมีเกษตรกรกว่า 100 ล้านบาท

สุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร บอกว่า ในฤดูแล้งปีนี้นักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรได้ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย เป็นรายได้ทดแทนช่วงการทำนาตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะแตงโม เกษตรกรชาวอำเภอวังทรายพูน หันมาปลูกกันจำนวนมากกว่า 5,000 ไร่ ซึ่งผลผลิตขณะนี้เริ่มทยอยออกสู่ตลาด คาดว่าจะมีผลผลิตในปีนีราว 10,000-20,000 ตัน นอกจากการส่งเสริมการปลูกแล้วยังส่งเสริมด้านการบริโภคอาหารปลอดภัย และส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกร โดยมีการจำหน่ายทั้งในพื้นที่และส่งไปจำหน่ายยังพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งแตงโมสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี

ด้าน ไพบูรณ์ วงศ์เดชาพันธ์ เกษตรกรบ้านท่ากระดาน หมู่ 13 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร บอกว่า ในปีนี้เกิดความแห้งแล้งประกอบกับรัฐบาลให้เกษตรกรงดทำนา และหันมาปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย พวกเราชาวนาในพื้นที่ ต.หนองปลาไหล หลายรายได้รับการแนะนำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ จึงหันมาปลูกแตงโมพันธุ์ "กินรี 88" ในแปลงนาของตนเองกันจำนวนมาก เพื่อสร้างรายได้ทดแทน ซึ่งการปลูกแตงโมเป็นเรื่องง่าย ใช้น้ำน้อยลงทุนไร่ละ 4,000-5,000 บาท ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้แล้ว

"ผลผลิตต่อไร่จะอยู่ที่ประมาณ 3-4 ตัน คิดเป็นมูลค่าไร่ละ 15,000-20,000 บาท ราคาขายหน้าไรด์ตัดคัดพิเศษกิโลกรัมละ 8 บาท คละผลกิโลกรัมละ 6 บาท ซึ่งการปลูกแตงโมจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าการทำนา และใช้น้ำน้อยกว่ามาก แล้วยังให้ผลผลิตต่อไร่ดีกว่าทำนาอีกด้วย โดยปลูกแตงโม 5 ไร่ ดีกว่าทำนา 10 ไร่เสียอีก"ไพบูรณ์ระบุ

ขณะที่ วิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังทรายพูน บอกว่า สำหรับแตงโมเป็นพืชที่ปลูกง่ายใช้น้ำน้อย เกษตรกรใน อ.วังทรายพูน นิยมปลูกในฤดูแล้งเป็นพืชทดแทนกันจำนวนมากหลายพันไร่ โดยเฉพาะใน ต.หนองปลาไหล ต.หนองปล้อง ต.วังทรายพูน รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้น หน่วยงานราชการใน อ.วังทรายพูน จึงเตรียมจัดงานส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดการปลูกแตงโม ให้แก่เกษตรกรอีกด้วยในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ สำหรับปริมาณผลผลิตแตงโมในปีนี้อาจจะมีเม็ดเงินจากการจำหน่ายแตงโมของเกษตรกรไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

ไม่เพียงส่งเสริมให้เกษตรกร อ.วังทราย พูน หันมาปลูกแตงโมเป็นพืชทดแทนรายได้ ใช้น้ำน้อยและอายุสั้นตามนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานจากภาครัฐยังเตรียมจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ผลผลิตแตงโมของเกษตรกรชาว อ.วังทรายพูน ไว้เป็นอย่างดีด้วย--จบ--



วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

รายงาน: อดีตครูประชาบาล โพนแพง'น้อมนำพระราชดำรัส'ในหลวง'ทำเกษตร
ผสมผสานเงินแสน โดย ศักดา ดวงสุภา

ในวัย ๕๕ ปี วงศ์สถิตย์ โมรราชราษฎร์ชาวบ้านโพนแพง ต.โพนแพง อ.อากาศ อำนวย จ.สกลนคร อดีตครูประชาบาล มองว่ารายได้จากการเป็นครูคงไม่เพียงพอสำหรับครอบครัว เมื่อ ๑๘ ปีก่อนจึงเริ่มทำธุรกิจด้วยการเปิดโรงน้ำดื่ม โรงน้ำแข็ง และซูเปอร์มาร์เก็ต มีรายได้มากถึงวันละ ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท

ต่อมาจึงชักชวนภรรยาซึ่งรับราชการครูด้วยกัน ลาออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวหวังเป็นนายตนเอง ขณะนั้นชีวิตเหมือนกำลังจะไปได้ดี แต่เมื่อปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑ กลับต้องประสบภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ จากรายได้ที่เคยรับหลายหมื่นบาทกลายเป็นขาดทุน ต้องนำกิจการเข้าไปจำนองและกู้ยืม จนถูกธนาคารตามยึดทั้งบ้าน รถยนต์ กิจการปิดตัวลง จนชีวิตตกผันหมดเนื้อหมดตัว ถึงขนาด เคยกินข้าวถึง ๒ วันมาแล้ว

แต่เชื่อว่าชีวิตจะลื่นหัว ก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ได้ฟังกระแสพระราชดำรัสองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องพออยู่พอกิน พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสไว้ว่า ให้ทำอะไรก็ได้ ทำในสิ่งที่ทำเป็น ทำในสิ่งที่ทำได้ โดยไม่ต้องไปเรียนโดยไม่ต้องไปศึกษา โดยไม่ต้องไปอบรม จับขึ้นมาแล้วทำได้เลย ให้เลือกทำตรงนั้น แล้วทำให้เป็นผลผลิตหรือให้เป็นผลผลิตที่รับประทานได้ ให้นำไปรับประทาน ส่วนหนึ่งให้นำไปแบ่งเพื่อนบ้าน ได้ลองกินลองใช้ แล้วถามเขาว่า จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร แล้วนำมาปรับปรุง เมื่อปรับปรุงแล้วทำให้มีปริมาณมากขึ้น แล้วทำเป็นสินค้า นำไปขายส่วนหนึ่งเมื่อขายได้แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ยามไม่สบาย อีกส่วนหนึ่งนำไปใช้ ขยายงาน

"วงศ์สถิตย์" เล่าว่า หลังจากฟังกระแสพระราชดำรัสจึงตัดสินใจอีกครั้ง โดยนำที่ดินผืนสุดท้าย ๔๓ ไร่ ซึ่งเดิมเป็นผืนนามาปรับเปลี่ยนทำการเกษตร เริ่มทำจากสิ่งที่เราทำเป็นก่อน และไม่ต้องลงทุน คือทำเป็นแปลงผักก่อน โดยเอาผักที่หาเองได้ไม่ต้องไปซื้อ เช่น ชิงช้า ตะไคร้ โหระพา กะเพรา สารแหน่ ชะอม นำมาปักชำแล้วโตได้เลยแล้วนำมาขาย กำละ ๕-๑๐ บาท จากนั้นจึงเริ่มขายไม้ผล เช่น มะม่วง ส้มโอ ลิ้นจี่ แต่ประสบปัญหาด้านผลผลิต เพราะสภาพดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ ผลผลิตไม่โตเท่าไ้โตนัก จึงหันมาใช้เกษตรอินทรีย์ เน้นปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพ ใช้หญ้าเป็นปุ๋ย ไถพรวนและกลบผสมกับแกลบบริเวณพืชที่ปลูก ทำมาเรื่อยๆ ๒ ปีจนสภาพดินดีขึ้น จึงขยายพื้นที่ปลูกพืชไร่เพิ่มเติม เช่น ส้มโอพันธุ์ขาวทองดี ขาวแดงขาว ขาวใหญ่ ขาวน้ำผึ้ง ส้มเขียวหวานบางมด ส้มจิน มะนาวแป้น มะนาวยักษ์ มะละกอพันธุ์กลางดก สะเดา อินทผลัม สละ

"ต่อมาจึงเริ่มทำเกษตรผสมผสาน โดยการทำปุ๋ยคอกไปด้วย เริ่มแรกได้พันธุ์หมูจากเพื่อนมาเลี้ยง ๒ ตัว หมูตกก็ทำไม่เป็น เพราะไม่มีความรู้เรื่องปุ๋ยคอก ๑๒ ตัว ตายไป ๖ ตัว จึงเริ่มศึกษาใหม่ในเมื่อเพื่อนทำเป็น เราต้องทำเป็น ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ที่เริ่มเลี้ยงหมู ตอนนีสามารถผลิตน้ำเชื้อหมูจำหน่าย"

"วงศ์สถิตย์" บอกด้วยว่า จากนั้นในพื้นที่ ๔๓ ไร่ จึงมีการจัดสรรพื้นที่ทำเกษตรอย่างเป็นสัดส่วน เริ่มเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ดำกูปาน ไก่เหลืองดงยอ ไก่สามสายเลือด ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ เปิดพันธุ์กาก็แคมป์เบลล์ บ่อปลาไนล์ บ่อปลาตุ๊ก และโรงเพาะเห็ดนางฟ้า เริ่มแรกในการทำเกษตรมีรายได้จากการขายผลผลิตออกสู่ตลาดทั่วไปเพียง ๘,๐๐๐-๙,๐๐๐ บาท จึงเจาะกลุ่มตลาดดูว่าตลาดไหนต้องการและเป็นที่ยอมรับโลก พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร งดใช้สารเคมีเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ขณะนี้ผลผลิตจากสวนของตนได้รับการตอบรับอย่างดี มีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือน สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนที่มาช่วยงานเป็นอย่างดี

ด้าน ร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดสกลนคร บอกว่า ปัจจุบันเกษตรจังหวัดเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนสวนเกษตรของ "วงศ์สถิตย์" เพราะนับเป็นตัวอย่างเกษตรกรอีกคนหนึ่งที่มีความตั้งใจในการทำเกษตร และสวนดังกล่าวกลายเป็นศูนย์เรียนรู้งานเกษตรแบบผสมผสาน ปลอดภัยไร้สารเคมี ให้เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้แนวทางในการทำเกษตรอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

"เป็นอีกตัวอย่าง จากคนไม่เหลืออะไรสามารถพลิกผันชีวิต ด้วยอาชีพเกษตรที่ใครมองข้าม แต่หากทำอย่างจริงจังและเข้าใจเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงก็สามารถประสบผลสำเร็จได้"--จบ--